

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๑.๓/ว ๐๕๐๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๑.๓/ว ๙๐๔ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด
ที่ มท (บกปภ) ๐๖๒๔/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการสรุปข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ขอ
ความร่วมมือจังหวัดแจ้งสรุปข้อสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นั้น

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้แจ้งว่า นายกรัฐมนตรี
(นางสาวแพทองธาร ชินวัตร) ได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
เพื่อติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ
ในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 รวมถึงสถานการณ์ไฟฟ้าอย่างเข้มข้น
และต่อเนื่อง กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพิจารณาแล้ว เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี จึงให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ถือปฏิบัติ
ตามข้อสั่งการที่อ้างถึงโดยเคร่งครัด และคงการปฏิบัติตามมาตรการการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 ดังนี้

๑. ให้คงมาตรการหรือเข้มงวดมากขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกันไม่ให้ฝุ่นเพิ่มขึ้นหรือเกินเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และสถานการณ์ไฟฟ้า
๒. ให้จังหวัด หน่วยงานในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคงมาตรการควบคุม
การลักลอบเผา และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เผาพื้นที่การเกษตรร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะ
รวมถึงให้บูรณาการกับทุกหน่วยงานในการควบคุมไฟฟ้าและประสานงานกับกองทัพบก กองทัพอากาศ
ในการร่วมตรวจการณ์และสนับสนุนกำลัง เครื่องมือ อุปกรณ์ในการดับไฟฟ้า
๔. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คงมาตรการงดรับซื้อสินค้าเกษตรปลอดการเผาไว้อีกระยะ
๕. ให้กรุงเทพมหานคร ควบคุมฝุ่นที่เกิดจากกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๖. ให้ทุกหน่วยงานหารือร่วมกันและเตรียมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในช่วง
ปลายปี ๒๕๖๘ จนถึงต้นปี ๒๕๖๙ โดยให้เน้นการทำงานเชิงรุก ป้องกัน ควบคุม แทนการแก้ไขปัญหา

/กรมส่งเสริม...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญห
ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมาตรการการแก้ไขปัญห
ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา โมชานิติโชค)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ
โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นายวัชรพงศ์ ศุภเกษม